

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu.

Kính thưa các cô, bác, anh chị, quý cử tri.

Tôi tên là: **HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG**, ở xã Sen Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật, tôi được tuyển dụng vào Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước. Qua quá trình 12 năm công tác, tôi gắn bó, coi Bình Phước là quê hương thứ hai của mình và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Bình Phước là một tỉnh khu vực Đông Nam bộ, trải qua hơn 23 năm xây dựng kể từ ngày tái lập tỉnh, từ xuất phát điểm rất thấp về kinh tế, Bình Phước ngày nay đang từng ngày đổi mới; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện với hệ thống giao thông thông suốt, kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh chóng, hình thành những khu công nghiệp; văn hóa - giáo dục phát triển vượt bậc, cộng đồng các dân tộc đoàn kết cùng phát triển... tạo nên một diện mạo xã hội mới.

Thưa quý cử tri!

Tham gia ứng cử HĐND tỉnh lần này, nếu được cử tri tín nhiệm trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn, kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. gương mẫu thực hiện, vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác hiện nay và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

Thứ ba, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND; tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh địa phương; thực hiện quyền chất vấn và giám sát của người đại biểu để làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm... thực hiện nhiều nhiệm vụ khác trên cơ sở quy định của pháp luật.

Thứ tư, với vai trò là cán bộ đang công tác tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước, tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo cơ quan Liên hiệp hội tham mưu các chủ trương, chính sách đổi mới, đi đầu trong truyền bá tri thức, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; tăng cường liên kết, phối hợp với các viện, trường, các trung tâm nghiên cứu khoa học ngoài tỉnh, các đơn vị khoa học công nghệ, trung tâm khuyến nông - khuyến ngư, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong tỉnh thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ tư, tôi sẽ quan tâm và đề xuất với cấp có thẩm quyền của tỉnh các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em ở huyện Phú Riềng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Tôi xin cảm ơn và kính chúc cô bác, anh chị cử tri, quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác, học tập, lao động sản xuất và trong cuộc sống...

Xin trân trọng cảm ơn!